

ที่ สอชช.๑๓๐๐/ว.๐๖๗๓

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

๒. บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการโครงการ “SiPA Young Talent 2013” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยก่อนจบการศึกษา ของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้นำมาทดลองต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยที่โครงการ “SiPA Young Talent 2013” ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาผู้วิจัย ได้เข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการ การตลาด และองค์ความรู้อื่นๆ รวมทั้งได้ทดลองเขียนแผนธุรกิจและฝึกนำเสนอแผนดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำผลงานก่อนจบการศึกษามาทดลองต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการนี้จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลงานการเขียนแผนธุรกิจที่โดดเด่นจำนวน ๑๐ โครงการ เพื่อรับเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของท่าน เข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดการสมัครปรากฏในเอกสารแนบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาพร้อมกันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๔๙๘๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sipa.sc2013@gmail.com

“ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการออกแบบซอฟต์แวร์
และมีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว ”



SiPA Young Talent 2013TM

“ จากงานวิจัยปริญญาตรี...
สู่แนวคิดเชิงธุรกิจนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ”

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ

- แนวคิดธุรกิจนวัตกรรม ซอฟต์แวร์จากการอบรมออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์
- 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 10,000 บาท
- โอกาสขยายผลสู่ธุรกิจนวัตกรรมซอฟต์แวร์

สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ <http://sipayoungtalent2013.blogspot.com>
สอบถามได้ที่ sipa.yt2013@gmail.com หรือ โทร.090 678 4985

กำหนดรับสมัคร : วันนี้ - 18 สิงหาคม 2556

รับจำนวนจำกัด
!!!!



OFFSHORE
SERVICES
THAILAND

